

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ TẾ LỢI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-VP

Tế Lợi, ngày tháng năm 2023

V/v thực hiện nhiệm vụ trọng tâm  
trước, trong và sau tết Nguyên đán  
Quý Mão năm 2023

Kính gửi:

- Cán bộ, công chức xã;
- Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp;
- Hiệu Trưởng các trường trên địa bàn xã;
- Trưởng Trạm y tế;
- Các ông Trưởng thôn;

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện Nông Công về tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân trong xã được đón Tết truyền thống vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đồng thời duy trì tốt các hoạt động sản xuất và quản lý xã hội. Chủ tịch UBND xã yêu cầu cán bộ, công chức, Ban Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp, Hiệu trưởng các Trường học, Trưởng Trạm Y tế, Trưởng thôn tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão như sau:

1. Các tổ chức đoàn thể, các thôn: Phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón tết. Quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh. Tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công, cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, an toàn vệ sinh thực phẩm, chống hàng giả, hàng kém chất lượng và giá cả hàng hóa theo quy định.

2. Công chức Địa chính - Nông nghiệp; nhân viên Thú y; Khuyến nông viên; Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, Trưởng thôn:

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Chiêm Xuân năm 2023 theo đúng nông lịch, quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm, dịch vụ đủ nước để nhân dân chăm sóc và chống rét cho mạ. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng hướng dẫn cho nhân dân các biện pháp chăm sóc, chống rét, bảo vệ cây trồng, vật nuôi.

Phát động nhân dân trong toàn xã tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” vào ngày 27/01/2023 (tức ngày 06 Tết Quý Mão).

3. Công chức Lao động – TBXH.

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Ban công tác mặt trận thôn kiểm tra, rà soát, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn (người có công với cách mạng, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người dân gặp khó

khăn...) để kịp thời quan tâm hỗ trợ phù hợp. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, chế độ, công khai, minh bạch, tránh trùng lặp, chồng chéo, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, bảo đảm tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết. Chính trang, quét dọn vệ sinh Đài tưởng niệm liệt sỹ, tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Phối hợp với hội người cao tuổi hướng dẫn các thôn tổ chức mừng thọ cho Người cao tuổi vào ngày 24/01/2023(Mùng 3 Tết).

#### 4. Ban Chỉ huy Quân sự xã:

Thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ an toàn các mục tiêu trên địa bàn xã; nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động giải quyết các tình huống liên quan đến quốc phòng, an ninh, không để bị động bất ngờ; tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan thực hiện tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để phục vụ tốt công tác bàn giao quân năm 2023. Phân công trực đảm bảo 24/24h, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh.

#### 5. Công an xã.

Triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết; tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Quản lý chặt chẽ người nước ngoài ở Tế Lợi về ăn Tết;. Chủ động nắm chắc tình hình, tập trung đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối trong nước; ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động, phá hoại, kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự; bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, các công trình, đang triển khai thực hiện trên địa bàn xã. Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm; không để xảy ra đốt pháo trái phép trong dịp Tết, nhất là trong đêm Giao Thừa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư thực hiện tốt các quy định về phòng, chống cháy nổ; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các khu vực có nguy cơ cao về cháy nổ, đốt pháo; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phân công trực đảm bảo 24/24h, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh.

#### 6. Công chức Văn hóa – Xã hội, Đài truyền thanh xã.

Hướng dẫn các thôn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong dịp Tết đảm bảo vui tươi, lành mạnh, phù hợp thuần phong, mỹ tục, tập quán theo. Tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hóa, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng các hoạt động văn hóa, lễ hội để hoạt động mê tín, dị đoan, thu lợi bất chính.

Tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại công sở, Trường học, Trạm y tế, nhà văn hóa các thôn và các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc vào ngày Tết, tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng bộ

huyện ( 18/02/1946 – 18/02/2023) và đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 theo đúng quy định.

Đài truyền thanh xã: Thường xuyên cập nhật, đăng tải tin bài, phản ánh kịp thời hoạt động của cấp ủy Đảng, Chính quyền, lực lượng vũ trang, các ngành, đoàn thể trong việc chăm lo đời sống về vật chất và tinh thần cho Nhân dân vui Tết; thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác các chủ trương, chính sách của Nhà nước; các quy định về sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, thị trường, nguồn cung, giá thực phẩm, các mặt hàng phục vụ người dân trong dịp Tết. Đây mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà; đề cao giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp của Nhân dân; phong trào thi đua, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, công tác, học tập, không khí vui Xuân, đón Tết của Nhân dân; tăng cường bản tin giao thông, tuyên truyền an toàn giao thông trong các ngày trước, trong và sau Tết.

#### 7. Trạm Y tế xã:

Bổ trí nhân lực trực 24/24 giờ, phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong những ngày nghỉ Tết. Tham mưu cho UBND xã, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra vào dịp đầu năm, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra, theo dõi, giám sát để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lan rộng, bùng phát kéo dài trong cộng đồng. Phối hợp với các thôn, Công chức Văn hoá – Xã hội, Hội liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên ra quân làm vệ sinh môi trường. Tiếp tục tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng.

8. Các trường học tổ chức cho học sinh nghỉ Tết theo đúng lịch quy định, cho học sinh ký cam kết: Không vi phạm trật tự an toàn giao thông, không vận chuyển tàng trữ và đốt các loại pháo nổ, không vi phạm các tệ nạn xã hội, nhắc nhở học sinh đảm bảo sinh hoạt, ăn uống giữ gìn sức khỏe, phân công cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trực bảo vệ tài sản của nhà trường.

#### 9. Trưởng thôn:

Xây dựng kế hoạch tổ chức văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại nhà văn hóa; tổ chức đón giao thừa vào tối 30 Tết và chào cờ vào sáng Mừng một Tết, mừng thọ, chúc thọ vào ngày Mừng ba Tết. Tổ chức cho nhân dân làm vệ sinh môi trường trước Tết vào ngày 16/01/2023 và ngày 19/01/2023 (***tức ngày 25 và 28/12/2022 âm lịch***).

10. Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tích cực vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tổ chức vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình; sản xuất và sử dụng thực phẩm an toàn, nói không với thực phẩm bẩn; không tham gia sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo, thuốc nổ trái phép và thả đèn trời trong dịp Tết.

11. Cán bộ, công chức thực hiện chế độ nghỉ tết theo đúng quy định của Chính phủ ***thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2023 liền 07 ngày liên tục, từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 đến hết thứ ba ngày 26/01/2023 (tức là ngày 29 tháng chạp năm Nhâm dần đến hết ngày 05 tháng giêng năm Quý Mão)***.

Tất cả cán bộ, công chức thực hiện nghiêm thời gian được phân công trực trong dịp Tết để kịp thời xử lý các công việc, tình huống đột xuất, bất trắc xảy ra.

12. Để đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành đề nghị các tổ chức đoàn thể, Trường học, Trạm y tế báo cáo danh sách phân công trực trong thời gian Tết về Văn phòng UBND xã (đ/c Hoàng Thanh Nội, Thiệu Thị Quỳnh). Cán bộ chỉ đạo (Đảng ủy, UBND xã) trong nhiệm kỳ, phối hợp với Bí thư chi bộ, Trưởng thôn thường xuyên có thông tin, tình hình của các thôn và tổng hợp tình hình trước Tết báo cáo nhanh về UBND xã (qua Văn phòng UBND xã) trước ngày 13/01/2023 (tức ngày 22 tháng Chạp năm Nhâm dần).

Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau Tết vào sáng ngày 24/01/2023 (tức ngày 03 tháng Giêng năm Quý Mão) qua Văn phòng UBND xã.

Khi có tình huống đột xuất, bất ngờ báo cáo ngay về Chủ tịch UBND xã và Trưởng Công an xã (qua điện thoại) để nắm bắt và kịp thời xử lý.

Yêu cầu cán bộ, công chức; Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp, Hiệu trưởng các Trường học, Trưởng Trạm Y tế và Trưởng thôn nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- UBND huyện (báo cáo);
- Thường trực Đảng ủy (bc);
- Trưởng các đoàn thể (p/h thực hiện);
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Hùng**